

แบบรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปี ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

**รายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปี ๒๕๖๗**

๑. วัตถุประสงค์

ตามที่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การจัดการอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้ หลักโปร่งใสเปิดเผย หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ และหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลว่าสามารถทำให้องค์กร หรือสถาบันต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับเชื่อถือ รวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

การเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค จึงมีวัตถุประสงค์

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
๒. เป็นข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
๓. เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัยต่อไป

๒. ขอบเขต

กระบวนการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ส่วนราชการ บุคคล/หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน และช่องทาง Social Network โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

๑. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นโยบายและผลการบริหารงานบุคคล ข้อมูลการจัดการศึกษา การให้บริการทางวิชาการ ข้อมูลผลงานวิชาการ และงานวิจัยและนวัตกรรม
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบกฎเกณฑ์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี รายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง

๓. การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการในเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษา ช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน และ Social Network ของหน่วยงาน

๓. คำจำกัดความ

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
 “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
 “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ สถาบัน

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

การเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนที่จะต้องดำเนินการ โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ โดยผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ประสานดำเนินการเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล การเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ผู้ตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องเผยแพร่ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ โดยรองอธิการบดีบริหาร เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอต่อคณะกรรมการรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

๕. ระบบติดตามประเมินผล

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และควบคุมการรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ตามแนวปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีการจัดประชุมผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูล และจัดทำบันทึกข้อความถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อติดตามการรายงานข้อมูล และนำเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัย/ อธิการบดี เพื่อพิจารณาตามลำดับ

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
๑.๑	มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา	ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร ใกล้กับกองพันทหารช่างที่ ๒ (ค่ายศรีโสธร) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น ๒ แห่ง คือ แห่งแรก : ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ พื้นที่ ๔๓ ไร่เศษ แห่งที่สอง : ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖ หมู่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ มีพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙ พ.ศ.๒๕๔๓ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันสามารถเข้าดูผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ www.ru.ac.th
๑.๒	ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดเผยประกอบด้วย (1) โครงสร้าง	แสดงแผนผังของโครงสร้างหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นโครงสร้างหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดของหน่วยงานภายใน	มหาวิทยาลัยแสดงแผนผังของโครงสร้างหน่วยงาน โดยเป็นโครงสร้างหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนู "มหาวิทยาลัย" เลือก "อำนาจและหน้าที่ โครงสร้าง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ" หรือเข้าตามลิงก์ด้านล่างนี้ Link : https://www2.ru.ac.th/?p=373

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
	(๒) ข้อมูลผู้บริหาร	ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องเป็นข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ - นามสกุลและตำแหน่งของผู้บริหาร เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อำนวยการทำเนียบอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องเป็นข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและผู้อำนวยการ https://council.rru.ac.th/?page_id=598 https://www2.rru.ac.th/?page_id=379
	(๓) อำนาจหน้าที่	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ได้ขึ้นประกาศอำนาจหน้าที่ โครงสร้างและวิสัยทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.rru.ac.th ตาม อำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังของการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีภาระหน้าที่ ๘ ประการหรือเข้าถึงได้ที่ www.rru.ac.th เลือกเมนู อำนาจและหน้าที่ โครงสร้างและวิสัยทัศน์
	(๔) แผนยุทธศาสตร์หรือ	ต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์	แผนยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับทบทวนกันยายน ๒๕๖๕

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
	แผนพัฒนา หน่วยงาน	วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กิจของหน่วยงาน	https://plan1.rru.ac.th/plan1/wp-content/uploads/2024/02/แผนปฏิบัติราชการ-ระยะ-5-ปี-64-68-ทบทวนกันยายน2565.pdf
	(๕) ข้อมูลการติดต่อ	อย่างนี้ย่อต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้ง ของหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลการติดต่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน โดยสามารถเข้าดูได้ที่ 1) เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทร E-mail และแผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Link : https://www2.rru.ac.th/ 2) เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ไปที่เมนูด้านบน "มหาวิทยาลัย" ไปที่เมนู "ติดต่อมหาวิทยาลัย" หรือเข้าตามลิงก์ด้านล่างนี้ Link : https://www2.rru.ac.th/?p=406
๑.๓	การบริหารงาน แผนการดำเนินงานประจำปี	จะ ต้อง มี รายละเอียด แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา	แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://plan1.rru.ac.th/plan1/wp-content/uploads/2024/02/แผนปฏิบัติการ-ปี-2567-Copy.pdf
๑.๔	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ (ไตรมาส ๓) https://plan1.rru.ac.th/plan1/wp-content/uploads/2024/09/รายงาน-ไตรมาส-3.pdf

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	
๑.๕	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	<p>คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน่วยงานบริหารงานบุคคล ได้รวบรวมคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานบริหารงานบุคคล สามารถเรียกผ่าน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ru.ac.th → หน่วยงานภายใน → สำนักงานอธิการบดี → หน่วยงานบริหารงานบุคคล → คู่มือปฏิบัติงานหลัก https://shorturl.asia/hbzcl</p> <p>ขอยกตัวอย่างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ งาน โดยคู่มือทั้งหมดได้ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ไว้แล้ว เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานระบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ถูกต้อง และถ้าหากมีข้อสงสัยอยากซักถาม ก็สามารถส่งข้อความซักถามได้หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ที่เข้าใช้งานได้ด้วย ตัวอย่าง เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ http://doc.ru.ac.th/DocClient/download/EDocForWindowsUserManual.pdf 2. วิธีเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ (ครั้งแรก) https://www.youtube.com/watch?v=4v83dO7EOhw 3. วิธีขอรับบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=NACTOA7ztDo 4. การติดตั้ง Microsoft Office 365 สำหรับนักศึกษา http://portal.ru.ac.th/authen/Imange/office365.pdf https://human.ru.ac.th/index.php/serviceuser/ <p>เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานหลักบนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ มรร. บางคล้า https://shorturl.asia/dWtqr - คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกโครงการเข้าระบบ GFMS https://shorturl.asia/61nER <p>https://science.ru.ac.th/?p=6623</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			<p>- การรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บเอกสาร e-Document</p> <p>https://culture.rru.ac.th/</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1JkURlpNIRDAtIdTdk1vDGZnea9wOXpEc</p> <p>https://edu.rru.ac.th/operation-manual/</p> <p>เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานหลักบนเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ คู่มือปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th)</p> <p>- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร</p> <p>FMS-manual-1-qa.pdf (rru.ac.th)</p> <p>- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การบันทึกทรัพย์สิน (สิ้นเปลือง) และการบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) ในระบบบัญชีสามมิติ</p> <p>FMS-maual-2-GrowFa-MIS.pdf (rru.ac.th)</p>
๑.๖	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา	<p>เข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้</p> <p>http://finance.rru.ac.th/datatable/22#anchor</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1XWziinCbnKuXSn8WTmpE_tdpOXYJWnaY/view</p> <p>https://human.rru.ac.th/index.php/serviceall/</p> <p>เผยแพร่ขั้นตอนรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของคณะบนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p> <p>- ขั้นตอนการให้บริการ "การยื่นคำร้องขอแก้สัญลักษณ์ I "</p> <p>https://shorturl.asia/jcLM5</p> <p>- ขั้นตอนการให้บริการ "การยื่นโสตทัศนูปกรณ์"</p> <p>https://shorturl.asia/Aoa0q</p> <p>- ขั้นตอนการให้บริการ "เบิกค่าพาหนะส่วนตัวมาปฏิบัติงาน มรร.บางคล้า "</p> <p>https://shorturl.asia/cV6Ws</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			<p>- ขั้นตอนการออกหนังสือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>https://shorturl.asia/sRnYM</p> <p>- ขั้นตอนการขออนุญาต/อนุมัติไปราชการ</p> <p>https://shorturl.asia/VCFS3</p> <p>- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>https://shorturl.asia/42R8E</p> <p>รวมถึงเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดการให้บริการตามภารกิจของคณะ</p> <p>https://science.rru.ac.th/?p=7038</p> <p>- การสรุปผลการดำเนินโครงการในรูปแบบเชิงปริมาณ (สำหรับเจ้าหน้าที่วิจัย)</p> <p>- การให้บริการเรื่อง กระบวนการบริการวิชาการ (การรับบริการวิชาการ)</p> <p>https://culture.rru.ac.th/</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1JkURLpNIRDAtdTdk1vDGZnea9wOXpEc</p> <p>https://edu.rru.ac.th/service-standards/</p> <p>เผยแพร่รายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของคณะบนเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ</p> <p>https://fms.rru.ac.th/wp/fms-service</p> <p>- การให้บริการ "งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "</p> <p>https://fms.rru.ac.th/wp/fms_form_trainee</p> <p>- การให้บริการ "กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี"</p> <p>http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/admission_process.pdf</p> <p>- การให้บริการ "การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี"</p> <p>http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/graduated_process.pdf</p> <p>- การให้บริการ "การขอถอนรายวิชา"</p> <p>http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/การขอถอนรายวิชา.pdf</p> <p>- การให้บริการอาจารย์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน</p> <p>https://fms.rru.ac.th/wp/fms_manual_lecturer</p> <p>- รวมถึงเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดการให้บริการตามภารกิจของคณะ</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
๑.๗	การบริหาร งบประมาณ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี	แสดงแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี มีเนื้อหาของการใช้ จ่ายงบประมาณมี ข้อมูลรายละเอียด ของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม แหล่งที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ ตามแหล่งที่ได้รับ การจั ด ส ร ร ง งบประมาณตาม ประเภทการใช้จ่าย เป็นต้น	แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://plan1.rru.ac.th/plan1/wp-content/uploads/2024/02/แผนปฏิบัติการ-ปี-2567-Copy.pdf
๑.๘	รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี	แสดงผลการ ดำเนินงานตาม แผนการใช้จ่าย ประจำปี มีรายละเอียด สรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น	รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ (ไตรมาส ๓) https://plan1.rru.ac.th/plan1/wp-content/uploads/2024/09/รายงาน-ไตรมาส-3.pdf
๑.๙	การบริหารงาน บุคคล นโยบายการ บริหารงานบุคคล	แสดงนโยบายการ บริหารงานบุคคล ขอสถาบันอุดมศึกษา ที่ยังมีผลบังคับใช้ ในปีที่ประเมิน	มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน หลัก ประกอบด้วย ๑. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๒. ด้านการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ๓. ด้านการพัฒนา

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			<p>ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล</p> <p>http://personnel.rru.ac.th/files/pragad/nayoby_person67.pdf</p>
๑.๑๐	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล	<p>แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล</p>	<p>มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งในการดำเนินการเป็นไปตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม บุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีความพร้อม และมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>http://personnel.rru.ac.th/files/2567/1.10.pdf</p> <p>แบบสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>http://personnel.rru.ac.th/files/2567/1.10_2.pdf</p> <p>ผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑)</p> <p>http://personnel.rru.ac.th/files/2567/1.10_3</p> <p>ผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๒)</p> <p>http://personnel.rru.ac.th/files/2567/1.10_4.pdf</p> <p>ผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓)</p> <p>http://personnel.rru.ac.th/files/2567/1.10_5.pdf</p>
๑.๑๑	หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล	จะ ต้อง เป็น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทำขึ้นประกอบด้วยเกณฑ์การสรรหา	<p>มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>http://personnel.rru.ac.th/files/ข้อบังคับ/k11_64.pdf</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
		<p>และคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ</p>	<p>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ http://personnel.rnu.ac.th/files/kobungkub/kb12.pdf</p> <p>ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ http://personnel.rnu.ac.th/files/ระเบียบ/r2.pdf</p> <p>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๔ http://personnel.rnu.ac.th/files/ข้อบังคับ/k1.pdf</p> <p>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ http://personnel.rnu.ac.th/files/ระเบียบ/r4.pdf</p> <p>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ http://personnel.rnu.ac.th/files/kobungkub/kb17.pdf</p> <p>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ http://personnel.rnu.ac.th/files/kobungkub/kb18.pdf</p> <p>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ http://personnel.rnu.ac.th/files/ระเบียบ/r3.pdf</p> <p>ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ http://personnel.rnu.ac.th/files/ระเบียบ/r5.pdf</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			<p>ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ http://personnel.rru.ac.th/files/rabiab/r7.pdf</p> <p>ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ http://personnel.rru.ac.th/files/rabiab/r8.pdf</p>
๑.๑๒	รายงานผลการบริหารและพัฒนา งานบุคคล ประจำปี	แสดงผลการบริหาร และพัฒนางาน บุคคลที่มี รายละเอียดในการ ดำเนินการ เช่น ผล การดำเนินการตาม นโยบายผลการ วิเคราะห์การ บริหารงานบุคคล เป็นต้น	<p>มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย</p> <p>๑. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๗ http://personnel.rru.ac.th/files/2567/planpersonnel67.pdf</p> <p>๒. จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปี ๒๕๖๗ http://personnel.rru.ac.th/files/2567/p1.pdf</p> <p>๓. จำนวนข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ประจำปี ๒๕๖๗ http://personnel.rru.ac.th/files/2567/p2.pdf</p> <p>๔. บัญชีรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://personnel.rru.ac.th/files/2567/1.12_4.pdf</p>
๑.๑๓	เกี่ยวกับการจัด การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการศึกษา	ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งอธิบาย พอสังเขป	<p>http://academic.rru.ac.th/docs/educate_regulation64.pdf</p> <p>https://reg.rru.ac.th/main/index.php</p>
๑.๑๔	ข้อมูลหลักสูตรที่ สภา สถาบันอุดมศึกษา อนุมัติ	จะต้องมี ข้อมูล หลักสูตรที่ สภา สถาบันอุดมศึกษา อนุมัติ	<p>http://academic.rru.ac.th/curriculum1</p> <p>http://academic.rru.ac.th/curriculum2</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
๑.๑๕	ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการ	ระบุข้อมูลให้บริการทางวิชาการ ภาพถ่าย (ถ้ามี)	<p> https://www.facebook.com/share/p/17LJg9UfJB/ https://www.facebook.com/share/p/14Cbwjv8Fi/ https://www.facebook.com/share/p/1AEBfHL6DR/ https://www.facebook.com/share/p/1DXRkPhdd7/ https://www.facebook.com/share/p/17vPcZrtoS/ https://www.facebook.com/share/p/1CFqDpe4UD/ https://www.facebook.com/share/p/19B1349eGV/ </p> <p>เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนากระบวนการผลิตจากพืชสมุนไพร เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการผลิตยาหม่องเหลือง, น้ำมันเหลือง, ยาหม่องเขียว, น้ำมันเขียวจากพืชสมุนไพร โดยมีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมู่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/54ZVY - โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพืชสมุนไพร เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพลตฟอร์มออนไลน์วิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียน ณ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/wQp3u - โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ พื้นที่ ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/QG6tL - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หมู่ 5 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/fiSX1 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หมู่ 4 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/v6Na5

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			<p>- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลแดดเดียว (ข้าวเกรียบปลานิล) เชื่อมโยงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/fAF6C</p> <p>- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลแดดเดียว (ข้าวเกรียบปลานิล) แพลตฟอร์มออนไลน์ เชื่อมโยงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/vNo5Q</p> <p>- โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เมล็ด่อนให้ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ณ ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/va6UX</p> <p>- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก "พัฒนาน้ำนมจมูกข้าวหอมนิลเพื่อสุขภาพ เชื่อมโยง อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.คลองหลวงแพ่ง ณ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/rXYez</p> <p>- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋ากจากผักตบชวา ชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขต ณ เทศบาลนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/iHpLW</p> <p>- โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขต แพลตฟอร์มออนไลน์ ณ เทศบาลนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/SBYib</p> <p>- โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาอาชีพ และต่อยอดสร้างรายได้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตน้ำพริกปลานิล เชื่อมโยงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/Oybjt</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาอาชีพ และต่อยอดสร้างรายได้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริก ปลานิล เชื่อมโยงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา https://shorturl.asia/vr6L1</p> <p>- โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ ๙ ส.ค. ๖๗ - ๕ ต.ค. ๖๗ ณ ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ บางคล้า : (โมดูล 1 : แบตเตอรี่และระบบการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า) https://shorturl.asia/pX61w</p> <p>- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าตาม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าและสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ บางคล้า https://shorturl.asia/bQeU3</p> <p>- ภาพข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของสาขาวิชาและคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม https://www.facebook.com/techno.ru.ac.th/ https://www.facebook.com/edu.ru.ac.th https://edu.ru.ac.th</p> <p>เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริการทางวิชาการ ในรูปแบบฐานข้อมูล ภาพถ่าย และวีดีทัศน์</p> <p>- โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- การจัดการทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อนำไปสู่งานวิจัย และการบริการวิชาการ</p> <p>- กิจกรรมการตามความโครงการความร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชนและท้องถิ่น http://bigdata.fms.ru.ac.th/</p> <p>- สัมมนาเรื่อง "เพื่อโลก...เพื่อเรา เทียบแบบ Low Carbon" https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.ru.th&set=a.891797369089484</p> <p>- โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร Non degree “หลักสูตร ผู้ประกอบการและนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาหาร” ภายใต้โครงการ Reinventing University รุ่นที่ 2</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			<p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.927171392218748</p> <p>- การสังเคราะห์ประเด็นประวัติศาสตร์เมืองบางคล้าเพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.906469014288986</p> <p>- กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนชาวนกรรจวิทยาคม อำเภอชาวนกรรจจังหวัดสระแก้ว</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.923994845869736</p> <p>- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพของโรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.927216275547593</p> <p>- กิจกรรมระดมความคิดเห็น กลุ่มที่ ๖ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.947738023495418</p> <p>- Happy Model ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่การเป็น Net Zero ค.ศ. ๒๐๕๐ ณ จิมมี ฟาร์ม สวนเกษตรผสมผสานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลก้อนแก้ว อำเภอลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.954472056155348</p> <p>- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวคิดการถ่ายทอดรูปแบบการพัฒนาไกลและสมรรถนะ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนา”</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.966157621653458</p> <p>- การสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง Show case กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ Low carbon Tourism</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.972444157691471</p> <p>- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "W.S.T.R. OPEN HOUSE 2024"</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			<p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.972450547690832</p> <p>- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองบางคล้า</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.980614693541084</p> <p>- กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ-การฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ชุมชน</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.995466998722520</p> <p>- กิจกรรมพัฒนา Soft Power ด้านการท่องเที่ยว Happy Model ด้วยคาราวานรถ การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.998307418438478</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=j809OPr3zLY</p> <p>- กิจกรรมพัฒนา Soft Power ด้านกีฬา กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบเมืองบางคล้า</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=_ZhzDuXIWiq</p> <p>- โครงการจัดเวทีหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่นำร่องอำเภอบางคล้า</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.1013677390234814</p> <p>- การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนตำบลคลองเขื่อน</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.1040795494189670</p> <p>- การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้แนวคิด Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.1073815127554373</p> <p>- งานถนนคนเดินบางคล้า</p> <p>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.rru.th&set=a.1086246146311271</p> <p>- มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)</p> <p>https://www.facebook.com/share/p/rc5Zs1YxCAq92yUG/</p> <p>- บูธแสดงนิทรรศการโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก</p>

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			https://www.facebook.com/rru.ac.th/posts/pfbid02CbHq83ExdftopWJWaE5K16kvH1Tf681t5KAVRauYbewGiT8XgE9SWRpFe6Mo9PFXL
๑.๑๖	ข้อมูลผลการจัดการศึกษา	ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษา	http://academic.rru.ac.th/student-statistic http://admission.rru.ac.th/job/job67.php
๑.๑๗	ข้อมูลผลงานวิชาการ	แสดงข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรดำเนินการทำวิจัย รวมถึงผลักดันให้มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารราชนครินทร์ ซึ่งเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การวิจัยจากคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ๓. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ๔. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านวิจัย ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์รูปเล่ม และวารสารออนไลน์ ปัจจุบันวารสารราชนครินทร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai Journal Citation Index Centre) กลุ่ม ๒ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จากผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ ครั้งที่ ๓ (๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยออกวารสารจำนวน ๒ เล่ม ได้แก่ วารสารราชนครินทร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) และวารสารราชนครินทร์ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๗) วารสารราชนครินทร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Jrru/issue/view/17650 วารสารราชนครินทร์ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๗) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Jrru/issue/view/17783
๑.๑๘	ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม	แสดงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม	https://lookerstudio.google.com/reporting/f5327515-ea06-49d8-8c68-cc89a2445ae1/page/p_uo686wxt9c

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
		ของนักศึกษา อาจารย์ หรือ บุคลากรของ สถาบันอุดมศึกษา	

**๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบกฎเกณฑ์**

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
๒.๑	ข้อมูลสารสนเทศ ข่าว ประชาสัมพันธ์	ต้องมีการเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศ และข่าว ประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของ สถาบันอุดมศึกษา และเป็นข้อมูลในปี ที่ประเมิน	สารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://plan1.rru.ac.th/plan1/wp-content/uploads/2024/09/สารสนเทศ-2566.pdf - ข้อมูล / ข่าวสาร / กิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๗ https://culture.rru.ac.th/ https://culture.rru.ac.th/page_05act_2567.htm
๒.๒	ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต้องมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ สถาบันอุดมศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ เป็นต้น	https://council.rru.ac.th/pdf/พระราชบัญญัติ/1พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ.pdf
๒.๓	รายงานประจำปี	(1) จัดทำรายงาน ประจำปี ซึ่งประกอบ ด้วยข้อมูลโครงสร้าง หน่วยงานรายงานผลการ	รายงานประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://plan1.rru.ac.th/plan1/wp-content/uploads/2024/07/รวมรายงานประจำปี-มร.2566.pdf

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
		<p>ดำเนินงาน รายงานผล การเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน (2) มีการเปิดเผยข้อมูล รายงานประจำปีซึ่งแสดง ถึงฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงานเสนอ ต่อสภา</p> <p>สถาบันอุดมศึกษาและ คณะกรรมการการ อุดมศึกษา</p> <p>เมธี อ ส ภ า</p> <p>สถาบันอุดมศึกษา</p> <p>อนุมัติรายงานการเงิน ตามที่กำหนดใน กฎหมายจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาว่า ด้วยสถาบันอุดมศึกษา เอกชน แล้วแต่กรณี</p>	<p>https://culture.rru.ac.th/page_08Annual%20Report.html</p>
๒.๔	รายงานทาง การเงิน	<p>(1) มีการจัดทำ รายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มา ของรายได้ ค่าใช้จ่าย และการใช้เงินทุน และทรัพยากรของ สถาบันอุดมศึกษา</p> <p>(2) รายงานทาง การเงินที่จัดทำ มีการ ตรวจสอบและรับรอง ความถูกต้องจากผู้ ตรวจสอบภายนอก ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบ</p> <p>(3) มีการเปิดเผย รายงานทางการเงิน</p>	<p>๑.เข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หรือเข้าตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้</p> <p>http://finance.rru.ac.th/datatable/view/101#anchor</p> <p>๒. เผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องหน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p>

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
		ต่อสาธารณะใน รายงานประจำปี	
๒.๕	ข้อมูลเกี่ยวกับ นายกสภา กรรมการสภา สถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษา	(1) มีการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับ นายกสภา กรรมการสภา สถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ วาระการดำรง ตำแหน่ง วิธีการ ประเมินผล ค่าตอบแทน (2) ข้อมูลเกี่ยวกับ นายกสภา กรรมการสภา สถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหาร สถาบัน อุดมศึกษา ที่เปิดเผยมีความ เป็นปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา https://council.rru.ac.th/?page_id=598 https://council.rru.ac.th/pdf/วาระการดำรงตำแหน่ง.pdf
๒.๖	การเปิดเผยข้อมูล ด้าน ธรรมาภิบาลใน รายงานประจำปี	ข้อมูลด้านธรรมา ภิบาลที่เปิดเผยเป็น ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมและมี ความเป็นปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk17.pdf https://www2.rru.ac.th/pr/pr66_jrt.pdf

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
			- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk18.pdf
	(๑) นโยบายด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล	แสดงหลักฐานการมีนโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลหลายด้าน อาทิ - นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) https://www2.rru.ac.th/pr/NoGift2567Th.pdf https://www2.rru.ac.th/pr/NoGift2567En.pdf - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://arit.rru.ac.th/?page_id=4239 - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://arit.rru.ac.th/wp-content/uploads/PDPA2.pdf
	(๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระบุ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล	มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับและผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปี 2567 เพื่อรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล https://www2.rru.ac.th/pdf/GoodGov67_01.pdf
	(๓) โครงการ/กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล	แสดงการรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย (ถ้ามี)	มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน แต่มีการจัดโครงการดังนี้ ๑. อบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ http://personnel.rru.ac.th/files/2567/report10.pdf ๒. โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ http://personnel.rru.ac.th/index.php/download/666-2024-09-25-10-17-10

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
	(๔) ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล	สรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปี ๒๕๖๗ https://www2.rru.ac.th/pdf/GoodGov67_03.pdf

๓. การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
๓.๑	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ โดยระบุรายชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน	มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับและผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล https://www2.rru.ac.th/pdf/GoodGov67_01.pdf
๓.๒	การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอาจารย์ เป็นต้น	มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ ข้อมูลผู้บริหาร เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร หรือชื่อตำแหน่ง รวมทั้งการปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา ก็จะมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน https://www2.rru.ac.th/?page_id=379
๓.๓	การเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการ	มีการเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีการเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสิ่งสำคัญต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เผยแพร่เอกสารด้านนโยบาย ข้อตกลงการประมวลผล

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
	ในเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษา	ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติในการบันทึกรายงานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ข้อมูลการดำเนินงานด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การประกาศราคากลาง การประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ยกเลิกการประกวดราคา และการขายทอดตลาด มหาวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ เช่น เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (www.ruu.ac.th) เลือก → งานพัสดุ เลือก → หน่วยงานพัสดุ เลือก → จัดซื้อจัดจ้าง และเลือกเมนูที่ต้องการทราบข้อมูล
๓.๔	ช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน	มีช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันที่หลากหลายมากกว่า 1 ช่องทาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีช่องทางการรายงานผลการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมากกว่า ๒ ช่องทาง ได้แก่ 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (www.ruu.ac.th) เลือก → หัวข้อหน่วยงาน ภายใน 1) เลือก สำนักงานอธิการบดี เลือก กองนโยบายและแผน เลือก เอกสารเผยแพร่ เลือก รายงานประจำปี หรือเข้าเว็บไซต์ https://plan1.ruu.ac.th/plan1/# 2) เลือก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก เมนูเอกสารเผยแพร่ เลือก รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เลือก ปีงบประมาณ เลือก โครงการ https://arit.ruu.ac.th/?page_id=3461 2. เฟสบุ๊กมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://www.facebook.com/ruu.ac.th 3. เฟสบุ๊ก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://www.facebook.com/arit.ruu
๓.๕	ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน	เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่ผู้ที่มารับบริการ ผู้มาติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น Web Board,	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ www.ruu.ac.th โดยมีเมนูสำหรับให้ผู้รับบริการส่งข้อร้องเรียนได้ โดยส่งทางกล่องข้อความหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้ หรือเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือก → เมนูร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานการเรียนการสอน ๖ คณะ จะมีกล่องข้อความสำหรับส่งข้อความ ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ ๑. คณะครุศาสตร์ https://edu.ruu.ac.th/ ๒. คณะวิทยาการจัดการ https://human.ruu.ac.th/ ๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://science.ruu.ac.th/ ๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://fms.ruu.ac.th/wp/ ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม https://techno.ruu.ac.th ๖. คณะพยาบาลศาสตร์ https://nouse.ruu.ac.th หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานอธิการบดี https://president.ruu.ac.th/ ๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.ruu.ac.th/

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ (ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูล)
		กล่องข้อความ-ตอบ	๓. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://academic.ru.ac.th/ ๕. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น https://culture.ru.ac.th/ ๖. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง https://ise.ru.ac.th/ ๗. สถาบันพัฒนาศึกษาภาพกำลังคนแห่งอนาคต http://iqtd.ru.ac.th/
๓.๖	Social Network ของหน่วยงาน	เป็นช่องทางเครือข่ายสังคมของหน่วยงานที่เสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป เช่น Facebook twitter Line	ทุกหน่วยงานจะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารหน่วยงานโดยตรง ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และมีช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ได้แก่ เว็บไซต์ : www.ru.ac.th Line : https://line.me/R/ti/p/@670rbkat Facebook : https://www.facebook.com/rmu.ac.th https://www.facebook.com/arts.rmu

